



# ต้นดอกแก้วครุบา ชะง่อนการหมายที่เกิด

บรรดาผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดทารกน้อย กับต้นไม้ที่มีอายุยืนนาน เพราะมีความเชื่อกันว่า หากนำเอารกของทารกน้อยไปฝังไว้ใกล้กับโคนต้นไม้จะทำให้เด็กคนนั้นมีอายุยืนนานและจะเป็นผู้ที่รักหวงแหนต้นไม้ ดั่งต้นไม้ที่ชื่อว่า ต้นดอกแก้วครุบา

ผู้คนล้านนาชอบรู้จักและให้ความเคารพนับถือท่านครุบาเจ้าศรีวิชัย แม้จะเกิดมาไม่ทันร่วมอายุชัยกับท่าน แต่ด้วยบุญบารมีทำให้



ต้นดอกแก้ว (พิกุล) สถานที่ฝังรกรูบาเจ้าศรีวิชัย ปัจจุบันทางวัดบ้านปาง จะซื้อที่ดินคืน บอกรูปมายังผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์.

ผู้คนรุ่นหลังให้ความเคารพนับถือเสมือนหนึ่งได้ใกล้ชิดกับท่าน เพราะบุญบารมีของครุบาเจ้าศรีวิชัยมีมากมายที่ฝากไว้ในดินแดนล้านนาตั้งแต่ก่อนจนปัจจุบัน จึงมีผู้คนคิดค้นคว้าหาประวัติที่แท้จริงเพื่อนำมาเขียนเล่าถ่ายทอดให้ผู้คนได้ฟังอยู่มิได้ขาด ดังเรื่องของต้นดอกแก้วครุบาที่จะเล่าต่อไปนี้

จากประวัติของครุบาเจ้าศรีวิชัยย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเกิดที่บ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2421 (แต่ท่านเขียนด้วยตนเองว่า พ.ศ. 2420) ปีชลา เมื่อแรกเกิดมีปรากฏการณ์ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า สะเทือนไปทั่วแผ่นดิน พ่อแม่ และญาติๆจึงตั้งชื่อท่านว่า "อินทร์เพื่อน" สถานที่เกิดท่านใกล้กับหนองน้ำที่เป็นแหล่งฝูงวัวควายมานอนแช่น้ำเล่น เมื่อเกิดมาพ้นขีดอันตรายแล้ว ทางผู้ใหญ่จึงนำรกของท่านไปฝังใกล้ต้นไม้และนำต้นดอกแก้ว (พิกุล) ปลูกบนรกอีกทีหนึ่ง เพื่อเป็นที่จำหมายว่าเมื่อเติบโตใหญ่ขึ้นจะเป็นคนรักต้นไม้ เป็นเหมือนดั่งแก้วดวงงามตามชื่อต้นดอกแก้ว

นับแต่นั้นมาจนปัจจุบันนับร้อยกว่าปีต้นดอกแก้วสูงสง่าอยู่ในสวนลำไยของชาวบ้านที่ได้ซื้อที่ดินจากบรรพบุรุษท่าน ปัจจุบันเป็นของพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านปางนั่นเอง ด้วยความเคารพและรำลึกถึงสถานที่เกิดของครุบาศรีวิชัยบรรดาลูกศิษย์และเครือญาติซึ่งมีพระหล้า (ตุ้หล้า) เป็นแกนนำคิดที่จะซื้อเอาที่ดินของท่านครุบาศรีวิชัยคืน และเป็นที่ตกลงกับพ่อหลวงเจ้าของที่ดินกันแล้วว่า จะขายที่ดินคืนให้กับวัดจำนวนสามงาน ในราคาตารางวาละ 1,000 บาท เพื่อจะได้พัฒนาเป็นอนุสรณ์สถานสร้างบ้านหลังเล็ก เสมือนหนึ่งบ้านของครุบาตอนที่ครุบาถือกำเนิด เพื่อให้ชาวพุทธบริษัทได้ไปเยี่ยมเยียนกราบไหว้สถานที่สำคัญของบุคคลทางพุทธศาสนา

โอกาสนี้จึงขออนุญาตประกาศแจ้งข่าวให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดินครุบาแรกเกิดคืนให้กับวัดบ้านปาง โดยติดต่อได้ที่พระ (ตุ้) หล้าวัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนได้ตลอดเวลา

ต้นดอกแก้วครุบา ชะง่อนการนำต้นไม้ปลูกเป็นที่จำหมายแรกเกิดของบุคคลสำคัญที่ควรได้รับการดูแลรักษาเพื่อประโยชน์แก่สาธุชนและเป็นตัวอย่างการทำดีต่อไป

แหล่งข้อมูล สัมภาษณ์พระรองเจ้าอาวาสวัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

ภาพต้นดอกแก้ว (พิกุล) บ้านปาง สถานที่เกิดครุบาเจ้าศรีวิชัย

โดย นิคม พรหมมาเทพย์